



**ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิริพันธ์** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง อาทิเช่น เป็นที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ และเป็นประธานกรรมการวางแผนกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย อดีตเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและโภชนาการ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ประจำสำนักงานใหญ่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ท่านจบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และปริญญาเอก ด้านโภชนาการจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซตส์ หรือ MIT ประเทศสหรัฐอเมริกา



**คุณอรสุรางค์ ธีระวัฒน์** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นนักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ กลุ่มกำหนดมาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยก่อนหน้าที่จะเริ่มทำงานให้กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา คุณอรสุรางค์เป็นนักโภชนาการ ประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก ในปี 2528 และต่อมาในปี 2533 คุณอรสุรางค์ จึงมารับหน้าที่เป็นนักวิชาการอาหารและยา กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด ก่อนที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน ท่านจบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๒ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรอาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา สาขาประยุกต์วิชาการอาหารเพื่อโภชนาการ จากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล



**นายสัตวแพทย์สมชาย เล่าหิระพานิช** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ก่อนหน้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ น.สพ.สมชายเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของดูปองท์ ประเทศไทย มีหน้าที่รับผิดชอบงานและกิจกรรมทางด้านการพัฒนาธุรกิจในประเทศไทย โดยได้นำกลยุทธ์ต่างๆเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจขององค์กร น.สพ.สมชายจบการศึกษาปริญญาตรีสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



**นายสัตวแพทย์รุจเวทย์ ทหารแก้ว** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนา เครือเบทาโกร โดยก่อนเข้าทำงานที่เบทาโกร น.สพ.รุจเวทย์เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการทั่วไป บริษัท บีทีจี - โกลเดอร์ จำกัด ในปี 2540 และต่อมาในปี 2544 ได้รับตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจ บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม จำกัด ก่อนเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาของศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร ในปี 2547 น.สพ.รุจเวทย์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ (สัตวศาสตร์) และสาขาสัตวแพทยศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ นิติธรรมยง** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล อดีตของผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและกิจกรรมพิเศษ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ ดร.อาณัติ ยังดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นๆ อาทิ ที่ปรึกษาสมาคมถั่วเหลืองอเมริกาด้านการตลาดระหว่างประเทศและเป็นผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคประจำประเทศไทยให้แก่ **International Life Sciences Institute** ท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การอาหารจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทและเอกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินเมดิสัน สหรัฐอเมริกา มีความเชี่ยวชาญด้านการแปรรูปอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อโภชนาการ



**คุณณัฐพล ธีระสรุตันนท์** ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ASEAN Sales Leader, Sales and Application Food Ingredients, DuPont Nutrition & Health ตั้งแต่วันที่เดือนสิงหาคม ปี 2556 โดยก่อนหน้ารับตำแหน่งนี้ คุณณัฐพล ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายในกลุ่มธุรกิจ DuPont Titanium Technology ในปี 2551 และต่อมาในปี 2554 คุณณัฐพล ได้เข้ารับตำแหน่ง DC&F ASEAN North Country Manager ในกลุ่มธุรกิจ DuPont Chemical & Fluoroproducts คุณณัฐพล จบการศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวกรรมเคมี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และปริญญาโทด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมี จากวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



**ดร. บัณฑิต เรืองตระกูล** ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการบริหาร สถาบันอาหารแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม ก่อนรับตำแหน่งปัจจุบัน ดร.บัณฑิต.เคยดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการด้านประกันคุณภาพและวิจัยพัฒนา/บริษัท อาหารสยาม จำกัด และ (ชนามท)เป็นที่ปรึกษาด้านประกันคุณภาพและวิจัยพัฒนา/ให้แก่บริษัท ยัมเรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ประเทศไทย) ดร.บัณฑิตสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์จุลชีวะ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรัฐมิสซิสซิปปี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และปริญญาเอกจาก มหาวิทยาลัยมิสซูรี โคลัมเบีย ด้าน วิทยาศาสตร์การอาหาร



**คุณสุนทรี ธาราธิคุณ** ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการศูนย์นวัตกรรม คูโปงประเทศไทย ในปี 2554 โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำและขับเคลื่อนกลยุทธ์การดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมในประเทศไทย เพื่อการเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการตลาดของคูโปงทั้งในด้านนวัตกรรม ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจในรูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือกับลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆออกสู่ตลาด นอกจากนี้คุณสุนทรีได้เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานต่างๆที่ได้เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกับศูนย์นวัตกรรม คุณสุนทรีจบการศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทด้านสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์